



นายณัฐวุฒิ สิงห์สันเทียะ	นายแพทย์ชำนาญการ
นายทรงราชย์ ไชยญาติ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางพิชชากานต์ กันธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอรวิญช์ภัสร์ เขียววันนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพรรณณี ชัดแสนจักร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ศิริรัตน์ ศิริมุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายวรวิทย์ อัครเอกจิตต์ ระดับดี ๑ ได้แก่	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.สุชีลา เตชะตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางทับทรวง ยอดเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปาณิสรา ธิอุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภารัตน์ บุญทาปิ่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สินีนารถ พรหมเมตจิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวชิรวิษณุ ทนต์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางนุสรรา วงษ์พานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางดารารัตน์ ศิริประเสริฐวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนිරชา เลิศพิริยะชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิสมัย กันทอนินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จิรพรรณ กำเนิดบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายยุทธสิทธิ์ จันทรทิพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ศรีธัญญา คำอ้าย	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายชาญวุฒิ เอื้อหยิ่งศักดิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางหิรัญญา ปินตานา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
นางฉันทิกา นามวงษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุนีย์ กาญจนสำราญวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิมพ์พรรณ ทิพาคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอรัญญา สิงห์ใจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวราภรณ์ ภูมิชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.เจนจิรา สุกันทา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางอัญชลี กันทะทา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.กานต์สิริ พุทธิมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.พิมพ์ลดา โรจนวิภาต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุพรรณ เกษพรหม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ทิพย์รัตน์ รัตนสุภาชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเบญจลักษณ์ เดชวงศ์ยา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.อรพินท์ พุ่มภักธชาติ	เภสัชกรชำนาญการ
นางณัฐพัชร์ น้อยมัน	เภสัชกรชำนาญการ
นางเยาวเรศ วรคีตกาลกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิตติมา จิณณ์จุฑามณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางดวงเดือน สิริพานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ปรัชญาภรณ์ รินคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ประภากร สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.พวงอุทัย พุทธิรัตน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ระดับที่ ๒ ได้แก่	
นายโชติพัฒน์ กาญจนเวโรจน์	นักจิตวิทยาชำนาญการ
น.ส.อรณัชชา นามวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.นพวรรณ นันทะชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ณัฐดา แสงหลวง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางเวณิกา หมูแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายอภิสิทธิ์ น้อยมัน	เภสัชกรชำนาญการ
นายสาโรช อ่อนละอ	เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.จิราภรณ์ ลำเภองศ์	เภสัชกรชำนาญการ
นางชลกานต์ คำอ้วน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
น.ส.นิรชรา รัตนธรรมเมธี	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
น.ส.ไพลิน วงศ์นาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางเกษมศรี อย่างสุโข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุภาทิพย์ เรือนแสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ระดับที่ ๓ ได้แก่	
นางประภา สุวิกรม	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ปุณศรีสมิ์ จันทร์ศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายวาทีต แสงจันทร์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ณัฐชุตา รัตนมงคล	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
น.ส.ปรีชาติ ภารจะจำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.สิริจิตต์ วชิราวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.วิลาวัลย์ ปาลี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
น.ส.ปรียา ตระการศุภกร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.ชญาณิศา ทะนันใจ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
น.ส.รุ่งตะวัน จริญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.กิตติยา ไชยวรรณ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายจักรภัทร กล้าณรงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ระดับที่ ๔ ได้แก่	
นายอนวัช ฉลอม	นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.ปิยาภรณ์ สุขประทุม	นายแพทย์ชำนาญการ
น.ส.กมลลักษณ์ การปลุก	นักโภชนาการปฏิบัติการ
น.ส.จิตติพร ไพรัตน์ากร	เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.วาธินี บุญศรี	ทันตแพทย์ชำนาญการ

น.ส.ปัทมาภรณ์ ศรีวิภาต	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางทัศนีย์ คำวงศ์ปิ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.กุลทรีย์ อุ่นแสง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นางอนุสรรา แสงขัติ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ระดับดี ๕ ได้แก่

นายเกรียงยุทธ วรศีตกาลกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นางโสธิตา สาระพันธ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งนภา ปันเรือน	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.มณัชยาภรณ์ แสนวงศ์มา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.ประณตเศศ กุลไชยวัฒน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.วันวิสาข์ ขำแสง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายคณาเดช คณากุลสุวรรณค์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ คาโพ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ได้แก่

น.ส.วริศรา กองอินทร์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.ณิชนันท์ วรณารักษ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
น.ส.อรจิรา ธรรมพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายณัฐ อัมพร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.พิมพ์ผกา ช่างหิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

#### ลูกจ้างประจำ

ระดับดีมาก ได้แก่

นางแสงเดือน โปธิตา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
--------------------	-----------------------

**พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข**  
ประเมินเพิ่มค่าจ้างปีละ ๑ ครั้ง  
จึงประกาศให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนิต บรรสพผล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง